



Title :	ดูรูปถ่ายงานวันเปิด
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เว็บไซต์ของ มฟล วันที่ 29 สิงหาคม 0496 9:30
Date :	เดือนกรกฎาคม 9598



มฟล. ร่วมประชุมสุดยอดแพทย์จีนอาเซียน



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับสมาคมมิตรภาพไทย-จีน สถาบันการแพทย์ไทย-จีน และสมาคมแพทย์จีนแห่งประเทศไทย จัดขึ้นที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน และเพื่อเป็นการรำลึกครบรอบ 15 ปีของการได้รับอนุญาตใบประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนจีน และการประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการแพทย์จีนในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมี นายกร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน เป็นประธานในพิธีเปิด และมีแพทย์แผนจีนในกลุ่มสมาชิกอาเซียนจาก 7 ประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนวิชาการ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมแพทย์จีนในอาเซียน ทั้งนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ได้กล่าวปราศรัยถึงการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนนั้นไม่ใช่เพราะทำตามกระแสนิยม แต่มีความตั้งใจที่จะทำการแพทย์แผนจีนเป็นการแพทย์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยได้จริงโดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ และยังสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์สาขาอื่น ๆ ได้ ซึ่งเห็นว่าทิศทางนี้จะเป็นการพัฒนาการแพทย์แผนจีนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

มฟล. รับน้องใหม่ปลูกป่า อนุรักษ์พันธุ์ไม้เมืองเหนือ 9 ชนิด



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา และ องค์การนักศึกษา จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อ

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 โดยมีสำนักวิชาจีนวิทยา เป็นผู้ดำเนินการ และกิจกรรม “เดินเพื่อสุขภาพสานสัมพันธ์น้องใหม่สู่รั้วแดงทอง” โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่ รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้า

การปลูกป่า..สร้างคน โดยเริ่มออกเดินจากลานเฉลิมพระเกียรติฯ ไปยังสวนพฤกษศาสตร์ มฟล. ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังดอยแง่ม รวมระยะทางเดินเท้าไป-กลับกว่า 8 กิโลเมตร และได้ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้เมืองเหนือ 9 ชนิด โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน



Title :	คู่มือหอพักแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ศิษย์รายวัน 6 วันที่ 29 ของวันที่ 0496 ๙ ๙๙๓ 6
Date :	เดือนกันยายน ๒๕๕๙

**มฟล. ตื่นเต้นนักศึกษาฝึกงาน เต็มเต็ม
ความรู้-ความคิด-ความฉลาดทางอารมณ์**



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนจัดหางานและฝึกงาน
ของนักศึกษา จัด “กิจกรรมและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ฝึกปฏิบัติงาน” (MFU Pre-Internship 2015) ประจำปีการศึกษา 2558
สำหรับนักศึกษาไทยชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาไทยชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2559 ตลอด 4 วันเต็มในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมี
นักศึกษาเตรียมฝึกงานเข้าร่วมกว่า 1,400 คน ณ หอประชุมสมเด็จพระเจ้า
เพื่อเตรียมความพร้อมชนิดเข้มข้นในหลากหลายด้าน ให้กับนักศึกษาที่จะ
ไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง

**มฟล. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย
ในเมียนมา ผ่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง**



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่ง
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยในเมียนมา ให้กับ นายพิษณุ
สุวรรณชะฎุ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม
“โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการ
และวัฒนธรรมการทำงานของประเทศเพื่อนบ้าน” ระหว่างวันที่ 8 - 10
สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาธรรม มฟล. จังหวัดเชียงราย
โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านการทูตไทยจาก 3 ประเทศ จีน เมียนมา และลาว
รวมถึงผู้แทนหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน ร่วมงาน